



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร. 0-26182323 ต่อ 1304-09

ที่ นร 0203.04/๑ ๒๕๖๓ วันที่ 1๖ ตุลาคม 2549

เรื่อง ขอส่งข่าว กบข.

เรียน ผอ.สำนัก..ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยสำนักงาน กบข. ได้จัดส่งข่าว กบข จำนวน 2 ข่าว ให้ กปส. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดได้ทราบต่อไป

๑๙๓๓  
๗  
(นางอุษา จารุภา)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



# ข่าว

กองทุนเพื่อป้องกันภาวะโลกร้อน

www.gpf.or.th

## กบข. ไซวีสัยทัศน์ผู้นำธรรมชาติมาภิบาลการลงทุน

กบข. ไซวีสัยทัศน์การเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีธรรมชาติมาภิบาลลงทุน ผ่านเวทีเสวนา UNEP ปลุกจิตสำนึกนักลงทุนสถาบัน ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้รับความร่วมมือจาก United Nations Environment Programme (UNEP) จัดบรรยายความรู้ความเข้าใจในหัวข้อเรื่อง "The Principles for Responsible Investment หรือ PRI" ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักลงทุนสถาบันและหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ มากมาย โดยได้รับเกียรติจาก Mr. James Gifford, Lead Project Manager, UNEP FI and the UN Global Compact มาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าว

" ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักลงทุนสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ" นายวิสิฐกล่าว

นายวิสิฐกล่าวว่า ภายหลังจากจัดเสวนาครั้งนี้เชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นผลักดันให้หน่วยงาน องค์การด้านสถาบันการลงทุนต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการนำประเด็นด้าน Environmental, Social, and Governance (ESG) มาใช้วิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจในการลงทุน แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น การส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือตรวจวัด และวิเคราะห์เกี่ยวกับ ESG หลักความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ จากความร่วมมือของนักลงทุนสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในการการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งไม่เพียงทำให้การลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวเท่านั้น ยังจะทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศมีความยั่งยืนเคียงคู่กับสังคมอย่างมีคุณภาพอีกด้วย

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th

ชั้น 4 อาคารเลขที่ 990 ก.พธ-ราม 4 สิบม บางรัก กทม. 10500 โทร. 1179 โทรสาร 0-2636-0603-4  
www.gpf.or.th e-mail . member@gpf.or.th



# ข่าว

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

www.gpf.or.th

เรียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

## กบข. มุ่งพัฒนาไอทีสู่ยุค e-Pension

กบข. มุ่งพัฒนาไอทีสู่ยุค e-Pension ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อศักยภาพสูงสุด

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าปัจจุบัน กบข. ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องการให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็น e-Pension ด้วยรูปแบบการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อสร้างความสัมฤทธิ์ผล ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของกองทุน ให้สอดคล้องกับขนาดของกองทุน และจำนวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ตลอดจนวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ การพัฒนาการดำเนินงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าสู่การเป็น e-Pension นั้น มีเป้าหมายที่จะทำให้การทำงานของ กบข. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานทั้งในด้านนวัตกรรม ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน ด้านสมาชิก และด้านการจัดการองค์กร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกและความคาดหวังของสาธารณชนที่มีต่อกบข. ได้

นายวิสิฐ กล่าวว่ ในช่วงที่ผ่านมา กบข. ได้เริ่มให้บริการในรูปแบบ e-Pension ในหลายรูปแบบ อาทิ การตรวจสอบยอดเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Account) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และ การให้บริการ e-Form บนเว็บไซต์ของ กบข. แต่ในอนาคต กบข. จะสามารถพัฒนาการให้บริการได้อีกมากมาย ดังเช่น บริการทางเลือกการลงทุนที่สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง (e-Investment Choices) รวมไปถึงจะมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นที่สมาชิกจะสามารถออมเพิ่มและออมต่อเนื่องกับ กบข. ได้มากขึ้น (e-Saving) การให้บริการยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข. ผ่านทางเว็บไซต์ (e-Claim) และการบริการคำนวณเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณหรือเงินที่ต้องออมเพื่อให้ได้มาตรฐานการดำรงชีพที่ต้องการ (e-Planning Service) เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการโครงการ e-Pension จะช่วยให้ กบข. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา ตลอดจนเพิ่มคุณภาพและช่องทางในการให้บริการ และการเปิดเผยข้อมูลกับสมาชิกได้เป็นอย่างดี ซึ่ง กบข. ตระหนักถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเสมอมาพร้อมๆ กับการเสริมสร้างความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปด้วยในขณะเดียวกัน โดยถือเป็นก้าวแรกในการนำองค์กรไปสู่การเป็น e-Pension อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต